

“ซาบีน่า” เผยผลสำรวจเจาะลึกอินไซด์หนุ่มๆรับ วาเลนไทน์ในเดือน “วาเลนไทน์ ทายใจ บราแบบ โหน โดนใจชายหนุ่ม” พร้อมแนะเคล็ดลับเลือกบรา ที่ใช้ ให้สาว ๆ สวยมั่นใจ รับวาเลนไทน์



เทศกาลวาเลนไทน์ เป็นเทศกาลที่อบอวลไปด้วยความโรแมนติกมากที่สุดแห่งปี และยังเป็นโอกาสที่คู่รักหนุ่มสาวจะ
ได้แสดงความรักต่อกันเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ คู่รักบางคู่อาจจะได้รับเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ หรือแสดงความรักความ
รู้สึกดีๆ ผ่านของขวัญสุดน่ารัก ด้วยเหตุนี้ ในวันวาเลนไทน์ที่กำลังจะมาถึงสาว ๆ หลายคนจึงต้องเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่
เนิ่นๆ ทั้งการเฟ้นหาสไตล์การแต่งหน้า อัญมณีทรงผมใหม่ๆ เตรียมพิตุ๋นให้ดูหอมเพริ้ว และมองหาเสื้อผ้าตัวเก่ง
เพื่อสร้างความประทับใจให้คนรักในวันสุดพิเศษ

นอกจากรูปลักษณ์ภายนอกที่สามารถสร้างความประทับใจได้แล้วนั้น ความมั่นใจจากภายในก็เป็นอีกปัจจัยที่ไม่ควร
มองข้าม โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอเท็มคู่กายอย่าง **“ชุดชั้นใน”** ที่นอกจากจะเป็นผู้ช่วยที่เติมเต็มความมั่นใจให้คุณสาว
ๆ สวยพร้อมทุกสถานการณ์แล้ว ชุดชั้นในยังสามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนของคุณไปยังคนข้างกายได้อีกด้วย เจก
เช่นสำนวนที่ว่า “You are what you wear” ดังนั้นเพื่อเป็นการต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์สุดโรแมนติก “ซาบีน่า”
เพราะเราคือเพื่อนที่เข้าใจผู้หญิง จึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของหนุ่มออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานคร อายุ
ระหว่าง 22-45 ปี จำนวน 200 คน ในประเด็น “วาเลนไทน์ ทายใจ บราแบบโหน โดนใจชายหนุ่ม” เพื่อเป็นอีก
หนึ่งไอเดียให้สาว ๆ ได้ใช้เพื่อสื่อความหมายบอกความเป็นตัวตนของคุณผ่านชุดชั้นในสุดโปรด โดยได้ผลสรุปดัง
ต่อไปนี้

หนุ่มๆ เตะใจ... ให้บราโหนชมพูคู่กับสาวหวานใส

หนุ่มๆ ถึงร้อยละ 80.5 เตะคะแนนให้กับผู้หญิงที่สวมชุดชั้นในที่ประดับตกแต่งด้วยแอคเซสเซอริ่น่ารัก เพราะช่วย
เสริมให้เธอเหล่านั้นดูเป็น **“สาวแสนหวาน น่ารักแถมมีเสน่ห์ มองอะไรก็เป็นสีชมพูไปหมด”** โดยเฉพาะบราสี

ชมพู สีโอรส หรือพาสเทล ที่เพิ่มความเก๋ ด้วยการตกแต่งลวดลายรูปหัวใจ หรือลายดอกไม้แสนหวาน ยิ่งทำให้
หนุ่มๆ เทอะแน่นอนใจให้อย่างล้นหลาม เพราะนอกจากจะเพิ่มเสน่ห์ความหวานให้สาวๆ ในช่วงวาเลนไทน์แล้ว
หนุ่มๆ บางคนยังมองว่าสาวๆ ที่สวมใส่ชุดชั้นในสไตล์นี้ เป็นสาวเรียบริ้วย อารมณ์ดีที่แฝงไปด้วยความโรแมนติกสุด
ๆ อีกด้วย

บราโทนสีขาว.. คือสาวผู้มีจิตใจอ่อนโยน และเรียบง่าย สุขภาพบุรุษไหนๆ ก็ให้ความสนใจอยู่ไม่น้อย

หนุ่มๆ ร้อยละ 66.5 ชอบให้ผู้หญิงสวมชุดชั้นในแบบเรียบๆ สีขาว หรือสีพีน ที่สามารถใส่กับชุดต่างได้ง่าย ไม่ว่าจะ
เป็น บราโทนขาวเรียบหรือมีลวดลายนิดหน่อย ชายหนุ่มจำนวนไม่น้อยให้ความเห็นว่าสาวๆ ที่สวมใส่บราโทนสีขาว
นี้ เป็นสาวที่ **“มีจิตใจอ่อนโยน เมตตา รักสัตว์ รักธรรมชาติ น่าทะนุถนอม”** เพราะบางครั้งหนุ่มๆ เองก็ไม่ได้
ชอบอะไรที่ฉีกแนวมากเกินไปนัก

บราโทนสีดำสุดเซ็กซี่... เรียบหรู มีเสน่ห์ดึงดูดใจชายหนุ่มข้างกาย

ชายหนุ่มร้อยละ 57 โหวตให้ผู้หญิงสาวที่สวมชุดชั้นในสีดำ ทั้งแบบลายลูกไม้ หรือแบบชีทูลู เขาเหล่านั้นมองว่าหญิง
สาวผู้นั้นเป็น **“สาวเรียบหรู ดูดีจากภายใน แถมยังสวยมันใจออกสู่ภายนอก”** ซึ่งมีสาวๆ จำนวนไม่น้อยที่มีบรา
กลุ่มนี้อยู่ในตู้เสื้อผ้ามากมาย นอกจากนี้สาวๆ ที่สวมใส่บราสีดำหรือสีเข้ม หนุ่มๆ มองว่าสาวกลุ่มนี้ นอกจากจะดูเซ็กซี่
มีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามแล้ว สาวๆ ยังดูลึกลับน่าค้นหา จนหนุ่มๆ เดาทางไม่ถูกอีกด้วย

สาวขี้อุ่นกับบราพิมพ์ลายกราฟฟิก สีสดใส... หนุ่มๆ คนไหนอยู่ใกล้ๆ เป็นต้องยิ้มได้ทั้งวัน

ผู้ชายร้อยละ 54.5 คิดว่าผู้หญิงที่สวมชุดชั้นในแบบพิมพ์ลายกราฟฟิก หรือมีสีสดใส เป็น **“สาวร่าเริง สดใส ชุก
ชวน ขี้เล่นเป็นที่สุด หากใครได้อยู่ใกล้ๆ เป็นต้องยิ้มได้ทั้งวัน”** โดยเฉพาะสาวๆ ที่ชอบสวมใส่บราที่มีสายคล้อง
ไหล่คนละสีกับตัวบรา และใช้บราเป็นแอคเซสเซอรีในการแต่งกาย ชายหนุ่มมองว่านอกจากจะเป็นสาวเท่ที่ทันสมัย
ชอบแฟชั่น ชอบแต่งตัว ชอบดูแลตัวเองแล้ว ยังไฟที่จะเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ มีไอเดียบรรเจิดสุดๆ และยังเป็นผู้หญิง
ที่มีความร่าเริง สดใส ชุกชวน ขี้เล่น และน่าเข้าใกล้มากๆ

ตรัยณิษฐ์ ฉิมตะวัน นักแข่งรถชื่อดัง ให้มุมมองจากความคิดเห็นของผู้ชายเกี่ยวกับการเลือกบราของสาวๆ ว่า “ผม

อยากให้สาวๆ เลือกใส่ชุดชั้นในสีเข้ม มีดีไซน์ และเลือกแบบที่ให้เข้ากับสรีระ อาจจะเป็นลายลูกไม้หรือมีเพชรประดับ สาวส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญกับการเลือกเสื้อผ้าเครื่องประดับภายนอก แต่เมื่อมองเปรียบเทียบกับสาวที่ให้ความสำคัญกับการเลือกชุดชั้นในให้เข้ากันด้วยแล้ว ผมว่าผู้หญิงประเภทหลังนี้ดูน่าสนใจ น่าหลงใหลมากกว่า ชุดชั้นในของสาวๆ จึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงรสนิยมในการแต่งตัว และบ่งบอกถึงความดูดีได้อีกชั้นเลยครับ”

โรเจอร์ – วิโรจน์ แซ่อึ้ง หม่อมเมนส์เฮลท์ปรีล่าสุด ให้มุมมองจากความคิดเห็นของผู้ชายเกี่ยวกับบรา ที่สาวๆ ต่างให้ความสำคัญ ว่า “ผมชอบให้สาวๆ เลือกใส่บราสีเรียบๆ เช่น สีชมพูอ่อน สีขาว สีครีม และสีเข้มแบบเรียบๆ ครับ ซึ่งในมุมมองของผมมองว่าเป็นสีที่เข้ากับชุดชั้นนอกได้แทบทุกชุด ตามสไตล์การแต่งตัวของผู้หญิงที่ความหลากหลายมาก ถึงแม้บราจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้หญิงมาก แต่ในมุมมองของผมคิดว่า บราเป็นเรื่องของเสื้อผ้าการแต่งกายที่อยู่ภายใน ไม่ว่าผู้หญิงจะใส่บราแล้วเช็กซีแค้ไหน บราจะมีสัญญาณเท่าไร ต้องให้เกียรติในการตัดสินใจในเรื่องการแต่งตัว เพราะมันอาจจะทำให้ผู้หญิงมั่นใจเพิ่มมากขึ้นได้ เพียงแค่สาวๆ เลือกสวมใส่ให้เหมาะสมกับเสื้อผ้าและรูปร่าง และวาระโอกาสเท่านั้นก็เพียงพอครับ”

นางสาวจิตติพันธ์ วงศ์วิทยาพาณิชย์ ซาบีน่า บรา แอดไวเซอร์ แนะนำสาวๆ เลือกบราให้เหมาะกับชุดนอกเดท ในวันวาเลนไทน์นี้ว่า ในเดือนแห่งความรักสาวๆ ส่วนใหญ่ตั้งตารอคอยและค้นหาเสื้อผ้าตัวเก่ง เครื่องประดับสุดเก๋หรือเครื่องสำอางเทรนด์ใหม่ๆ เพื่อพิชิตใจชายหนุ่ม แต่สิ่งสำคัญที่สาวบางคนอาจหลงลืม คือการเลือกหาบราตัวเก่งที่จะช่วยเสริมบุคลิกภาพและความมั่นใจจากภายในสู่ภายนอก ซาบีน่าจึงได้นำเคล็ดลับง่ายๆ ในการเลือกบราให้สอดคล้องกับสรีระ และการแต่งตัวไปออกเดทได้อย่างมั่นใจ คือความใส่ใจพิถีพิถันในการเลือกไซส์บราให้ถูกต้องกับขนาดหน้าอกและลำตัว เลือกสีสันทันที่จะสวมใส่ไม่ให้โอดออกมาเกินชุดสวย หรือแม้แต่บราตันทรงแบบที่มีโครงก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ทรงสวยดูดีได้อย่างใจ และที่ขาดไปไม่ได้กับชุดชั้นในฟังก์ชันพิเศษที่มีการไขว้หลังแบบซ่อนสายให้สอดคล้องไปกับชุดนอกเดทแบบโชว์หลังที่กำลังอินเทรนด์

สาวๆ ในแต่ละลุคก็มักมีสไตล์การแต่งตัวที่แตกต่างกันไป ชุดนอกเดทที่ใส่ก็ย่อมมีความแตกต่างกัน สาวหวานสไตล์เรียบหรู ลุคเลดี้ หากได้หยิบจับบราลูกไม้ ซีทรู สีเข้มอาจเพิ่มเสน่ห์ดึงดูดใจชายหนุ่มคู่เดทได้ไม่น้อย หรือแม้แต่นางสาวเปรี้ยว ทันสมัย หากคุณเพิ่มความเรียบง่ายเข้าไปนิดด้วยบราสีหวานสดใสเช่นสีชมพูอ่อน สีครีม หรือพาสเทล ก็จะสามารถถ่ายทอดความรู้สึกไปยังชายหนุ่มข้างกาย ให้ดูมีความหวานและโรแมนติกมากยิ่งขึ้น ส่วนสาวๆ วัยน่ารักสดใส แนะนำให้ลองเพิ่มความเท่เก๋ไก๋ด้วยบราลวดลายกราฟฟิค ที่มีสีสันทันสดใสฉีกสไตล์การแต่งตัวเล็กน้อย เทศกาลแห่ง วาเลนไทน์นี้ก็เป็นวันหนึ่งของคู่รักที่แสนน่าจดจำ

หวังว่าความคิดเห็นและข้อมูลข้างต้น จะช่วยให้สาวๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง เพื่อเตรียมตัวออกเดทสำคัญ ในวันวาเลนไทน์ที่กำลังจะมาถึงนี้ แต่เหนือสิ่งอื่นใด ขอให้สาวๆ ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความพอดีทั้งเสื้อผ้า

หน้าผม เป็นผู้หญิงสวยในสไตล์ของตัวเอง และหวังว่าวาเลนไทน์นี้สาว ๆ จะได้สละโสดกันถ้วนหน้า ติดตามรายละเอียดของการเลือกบราเพิ่มเติมได้ที่ www.sabina.co.th, [FB/Sabina.click2](https://www.facebook.com/Sabina.click2)